

**Đảng bộ xã Diễn Nguyên làm tốt công tác Đảng và
công tác quần chúng, phấn đấu đưa Diễn Nguyên
thành**

một đơn vị tiên tiến trong Huyện

Võ Đình Chi

(Ban tổ chức Trung ương Đảng)

Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) là một xã đông dân ở vùng đồng chiêm trũng. Trước kia, Diễm Nguyên là nơi sản xuất độc canh. Trên 20% diện tích canh tác luôn luôn bị úng, nên sản xuất gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân thiếu thốn, khổ cực.

Từ năm 1963, do sự phấn đấu chung của nhân dân trong xã, nhất là sự cố gắng vượt bậc của đảng bộ xã, bộ mặt Diễm Nguyên đã có nhiều đổi mới. Diễm Nguyên đã phá được thế độc canh, phát triển sản xuất khá, cải thiện đời sống quần chúng, được công nhận là đơn vị tiên tiến toàn diện của huyện.

Qua việc lãnh đạo các phong trào quần chúng trong xã, đảng bộ Diễm Nguyên đã rút ra một số kinh nghiệm.

Trước hết, đảng bộ đã xác định được phương hướng phấn đấu đúng đắn, tìm ra và giải quyết được khâu then chốt trong toàn bộ phong trào.

Đây là một vấn đề quan trọng hàng đầu, vì nếu không định ra được phương hướng, không thấy được khâu then chốt phải giải quyết, thì không có được hướng chính xác đưa phong trào trong xã tiến lên. Trên cơ sở đó, công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng mới có nội dung cụ thể, thiết thực, mới có tính chiến đấu mạnh mẽ. Đó cũng là nguồn cổ vũ động viên đảng viên và quần chúng.

Nhận rõ ý nghĩa của vấn đề như trên đảng ủy xã Diễm Nguyên một mặt ra sức tranh thủ sự giúp đỡ của huyện ủy và của các ngành trên huyện mặt khác và đây là mặt chủ yếu, đi sâu phát động tư tưởng của

đảng viên và quần chúng, ra sức mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể đảng bộ và quần xã viên vào việc bàn bạc xác định phương hướng tiến lên của xã. Trên cơ sở quyết tâm đưa xã mình đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã mình thành xã tiên tiến đảng bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên đã định ra một số khâu then chốt cần phải tập trung giải quyết là:

- Phát động phong trào quần chúng đi tham gia xây dựng kinh tế miền núi

- Đẩy mạnh công tác thủy lợi, cải tạo đồng ruộng thanh toán nạn úng, đưa toàn bộ diện tích cấy lúa lên hai vụ.

- Tiến hành một loạt những công tác nhằm cải tạo bộ mặt thôn xóm và xây dựng nếp sống văn minh, như mở mang đường sá, trồng cây, xây dựng cơ sở vệ sinh phòng bệnh, hố xí hợp vệ sinh, giếng nước, nhà tắm, nhà trẻ, lớp mẫu giáo...

Sự nhất trí của đảng bộ và quần chúng xã viên ở Diễn Nguyên đã tạo nên một sức mạnh lớn. Trên 20% số hộ trong xã đã đi tham gia xây dựng kinh tế miền núi. Sau ba năm, đã vỡ hoang được 360 mẫu ruộng, xây dựng được hợp tác xã Nguyên Bình Sơn vững mạnh, lá cờ đầu của ngành khai hoang, được Chính phủ tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Cũng chỉ trong ba năm (1963-1966) Diễn Nguyên đã đạt được những thành tích lớn trong công tác thủy lợi và cải tạo đồng ruộng, thanh toán được nạn úng, hạn thường xảy ra, phá được thế độc canh, nâng tỷ lệ diện tích trồng màu từ 8 lên 20%. Những thành tích trong việc cải thiện đời sống của quần chúng, cải tạo và xây dựng nông thôn mới cũng rất lớn. Nhờ đó Diễn Nguyên được công nhận là lá cờ đầu của huyện về công tác văn hóa, xã hội và vệ sinh phòng bệnh. Mặc dù bị địch oanh tạc nhiều lần, tính mạng và tài sản của đồng bào được bảo vệ chu đáo. Đường sá trong xã được mở rộng và làm thêm. Tất cả các gia đình là chuyển lên ở những chỗ cao ráo, sạch sẽ.

Với những thành tích bước đầu kể trên, tinh thần của quần chúng được cổ vũ mạnh mẽ, càng thêm hăng hái và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng bộ.

Thứ hai, đảng bộ đã quán triệt tương đối toàn diện nội dung, yêu cầu xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt", thông qua phong trào quần chúng để xây dựng tổ chức đảng.

Đảng bộ Diễn Nguyên có ba chi bộ, gồm 117 đảng viên. Trước đây đảng bộ có một số mặt yếu như: ý chí vươn lên của đảng viên chưa cao, đấu tranh nội bộ yếu, còn một số đảng viên kém và quá kém, việc phát triển đảng viên mới chậm... Những điều đó hạn chế một phần tác dụng lãnh đạo của đảng bộ.

Đảng bộ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên nghiên cứu và thảo luận kỹ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương của Tỉnh nghị quyết chỉ thị của Trung ương của tỉnh ủy Nghệ An nhằm quán triệt nội dung, yêu cầu xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt". Khuyết điểm nổi bật của đảng bộ là xem nhẹ công tác xây dựng đảng, chưa xác định đúng vị trí của công tác này trong toàn bộ sự lãnh đạo của đảng bộ. Ví dụ, trước kia, đảng ủy chưa lúc nào có những cuộc họp chuyên bàn về công tác đảng; công tác đảng thường là mục chót, thứ yếu trong chương trình làm việc của các hội nghị đảng ủy, đảng bộ và thường khoán rỗng cho đồng chí phụ trách tổ chức làm. Công tác giáo dục cán bộ, đảng viên không được chú ý và làm tốt nên không phát huy được vai trò tiên phong lãnh đạo của cán bộ, đảng viên. Do chưa coi trọng công tác đảng, đảng bộ chưa thấy hết được vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của mình đối với mọi mặt hoạt động ở địa phương.

Sau học tập, toàn đảng bộ đã xác định được vị trí, vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ, tổ đảng và đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng chung, đối với việc xây dựng địa phương mình thành một nông thôn mới, đối với

đời sống của nhân dân trong xã; xây dựng được tư tưởng cách mạng tiến công, mạnh dạn vươn lên dám nghĩ, dám làm, gây nên khí thế cách mạng sôi nổi trong toàn đảng bộ và trong nhân dân.

Đảng bộ đã thông qua những cuộc vận động lớn như khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi, để giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo của mình.

Cuộc đấu tranh tư tưởng trong đảng bộ đã diễn ra chung quanh việc thực hiện những công tác lớn nói trên. Tất cả các đảng viên đều được giao công tác cụ thể. Sau mỗi đợt công tác hoặc kết thúc mỗi cuộc vận động, các chi bộ, tổ đảng đều có những buổi họp kiểm điểm việc thực hiện vai trò và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, tinh thần và thái độ công tác, ý thức chấp hành chính sách của họ. Việc phê bình và tự phê bình đó đã được tiến hành thường xuyên, đi vào nền nếp và còn được mở rộng cho quần chúng tham gia. ở từng đội sản xuất, từng hợp tác xã, thông qua ban chỉ huy đội sản xuất, ban quản trị hợp tác xã, đảng bộ chi bộ đã động viên và khuyến khích quần chúng phê bình đảng viên. Những ý kiến phê bình của quần chúng được tiếp thụ đúng mức và sửa chữa tích cực, quần chúng rất phấn khởi.

Qua cuộc đấu tranh trên, nhiều cán bộ, đảng viên đã tiến bộ rõ rệt. Một số đồng chí trước đây chây lười công tác, nay đã trở nên tích cực, không những bản thân mình gương mẫu công tác và lao động sản xuất, mà còn động viên gia đình mình dẫn đầu trên các mặt hoạt động và chấp hành chính sách ở hợp tác xã.

Sự chuyển biến của đảng viên và gia đình đảng viên đã thúc đẩy quần chúng tiến lên mạnh mẽ.

Trong đấu tranh nội bộ, các đồng chí ở đây đã đặc biệt chú ý giúp đỡ một cách bền bỉ và nhiệt tình đối với những đồng chí kém và quá kém, bằng cách tận tình dìu dắt đưa các đồng chí này vào rèn luyện trong các phong trào quần chúng. Các phong trào quần chúng khai

hoang, làm thủy lợi, cải tạo đồng ruộng... rất sôi nổi đặt ra cho các đồng chí đó vấn đề tiến lên, hoặc đứng lại. Tiến lên thì phải tham gia vào việc trực tiếp chiến đấu và lãnh đạo quần chúng thực hiện các nghị quyết của đảng bộ. Còn đứng lại có nghĩa là tách ra ngoài quần chúng. Một số đồng chí đã tỏ rõ quyết tâm vươn lên, trực tiếp chiến đấu và góp phần lãnh đạo phong trào quần chúng phát triển mạnh mẽ. Còn một vài đồng chí quá kém, không chịu tiếp thụ sự giúp đỡ tận tình và bền bỉ của chi bộ, tổ đảng, cuối cùng phải nhận kỷ luật của Đảng. Việc thi hành kỷ luật các đồng chí này là cần thiết, nó góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng, làm cho đội ngũ của Đảng thêm chặt chẽ, trong sạch, làm cho chi bộ thật sự thể hiện được tính tiên phong của mình.

Để tăng cường sức chiến đấu của đảng bộ, các đồng chí ở đây đã đặc biệt chú trọng việc đưa những lực lượng mới, trẻ vào Đảng. Hàng loạt thanh niên ưu tú đã xuất hiện trong sản xuất và chiến đấu... Đảng bộ đã biết bồi dưỡng và giáo dục họ, lần lượt đưa những người có đủ tiêu chuẩn đảng viên vào Đảng. Sự sống mới của đảng bộ tăng lên rõ rệt. Số đảng viên mới kết nạp từ năm 1963 đến nay đạt trên một phần ba tổng số đảng viên.

Qua ba năm phấn đấu, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Diễn Nguyên đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng quyết định đưa phong trào ở đây phát triển tiến bộ. Từ 1964 đến nay, đảng bộ Diễn Nguyên luôn luôn được công nhận là đảng bộ "bốn tốt", đơn vị dẫn đầu toàn huyện.

Thứ ba, đảng bộ ra sức phát động và xây dựng lực lượng quần chúng hùng hậu, làm cơ sở đẩy mạnh mọi hoạt động của địa phương.

Thấy rõ và tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng, đảng bộ Diễn Nguyên rất chú trọng việc giáo dục, phát động tư tưởng quần chúng nhằm phát huy vai trò làm chủ của họ. Quần chúng xã viên là

người chủ xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống của mình. Đảng bộ đóng vai trò lãnh đạo, nhưng chỉ là một lực lượng rất nhỏ, nếu không có quần chúng thì không thể làm được vị gì. Do đó, việc xây dựng một lực lượng quần chúng hùng hậu là một bảo đảm có tính chất quyết định trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Việc đó chỉ có thể làm được trên cơ sở nâng cao giác ngộ của quần chúng và tổ chức họ lại trong các đoàn thể, các phong trào.

Công tác giáo dục quần chúng ở đây được tiến hành sâu sắc, từ thấp đến cao, theo nguyên tắc quần chúng giáo dục là chính. Đảng bộ đã biết lựa chọn những người tích cực nhất trong quần chúng, bồi dưỡng họ thành lực lượng nòng cốt. Ngoài đảng viên, họ là những người tuyên truyền, giáo dục quần chúng đặc lực nhất. Những hành động và cử chỉ gương mẫu của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến số quần chúng trung bình và chậm tiến. Đảng bộ không những đi sâu bồi dưỡng từng người tiên tiến, mà còn quan tâm xây dựng những tập thể tiên tiến, đơn vị kiểu mẫu, làm nòng cốt trong phong trào quần chúng. Đây không những là biện pháp dùng người thật, việc thật để giáo dục quần chúng, mà còn là biện pháp quan trọng để cải tiến phương pháp công tác của tổ chức đảng. Qua thực tế chiến đấu của đơn vị này, đảng bộ đã rút ra những kinh nghiệm cần thiết để chỉ đạo toàn bộ phong trào. Ví dụ, trong công tác khai hoang, lúc đầu đảng bộ đã cử một đồng chí đảng ủy viên khá, một số đảng viên tích cực và một số quần chúng tốt đi làm trước. Việc này giúp đảng ủy rút được kinh nghiệm chỉ đạo khi tổ chức quần chúng đi khai hoang hàng loạt. Những kết quả bước đầu do đơn vị này đạt được đã xây dựng được lòng tin và quyết tâm cho quần chúng và lãnh đạo, thuyết phục đông đảo đảng viên và quần chúng, làm cho cuộc vận động khai hoang ở đây sớm thật sự trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, mạnh mẽ. Việc dùng người thật, việc thật để phát động tư tưởng quần chúng là một biện pháp giáo dục thiết thực và sâu sắc nhất đối với quần chúng là một biện pháp giáo dục thiết

thực và sâu sắc nhất đối với quần chúng xã viên, để được họ tiếp thụ. Không một lý lẽ nào có sức thuyết phục mạnh mẽ bằng những gương tốt ở trong quần chúng và do tự quần chúng tạo ra.

Một mặt quan trọng của việc giáo dục quần chúng là phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, đặc biệt là ban chấp hành các tổ chức đó. Ban chấp hành các tổ chức quần chúng là người đại diện cho quần chúng, hiểu sâu sắc yêu cầu, nguyện vọng của họ, động viên, giáo dục các đoàn viên, đội viên, hội viên của mình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng bộ. Đảng bộ chú trọng củng cố cơ quan lãnh đạo của các tổ chức quần chúng từ xã xuống thôn xóm, đưa đảng viên và quần chúng tốt vào các ban chấp hành đó. Các tổ chức thanh niên phụ nữ, dân quân được củng cố và kiện toàn trước hết. Nhờ đó, tất cả các tổ chức quần chúng nhất là các ban chấp hành của nó, đã hoạt động nhịp nhàng, đều đặn chung quanh đảng bộ, góp phần nâng cao giác ngộ tư tưởng của quần chúng và tổ chức quần chúng thực hiện tốt những nghị quyết của đảng bộ.

ở Diễn Nguyên, đảng viên và quần chúng đoàn kết chặt chẽ thành một khối, đảng viên dựa vào quần chúng, quần chúng tin tưởng ở sự lãnh đạo của đảng bộ. Đó là một bảo đảm chắc chắn đưa Diễn Nguyên thành một xã tiên tiến của huyện.

Tuy vậy, để xứng đáng là đơn vị dẫn đầu của huyện, xứng đáng với tám huân chương lao động hạng ba và danh hiệu đội lao động xã hội chủ nghĩa do Chính phủ tặng một số đơn vị trong xã mình, để phát triển phong trào quần chúng mạnh mẽ hơn nữa, đảng bộ Diễn Nguyên cần tiếp tục củng cố, tăng cường công tác đảng và công tác quần chúng một cách sâu sắc và thiết thực hơn nữa, dần dần đưa công tác trên đi vào nền nếp, bảo đảm cho việc thâm canh, tăng năng suất cây trồng, phát triển nông nghiệp toàn diện ở địa phương. Đồng thời, cũng phải ra sức phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng tiến công, dám nghĩ dám làm, chống tư tưởng bảo thủ, đề phòng tư tưởng thỏa mãn với những thành tích bước đầu đã đạt được.

